

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/พระเครื่อง

วันที่: จันทร์ 26 ตุลาคม 2558

ปีที่: 25

ฉบับที่: 9098

หน้า: 27(กลาง)

Col.Inch: 33.13

Ad Value: 36,443

PRValue (x3): 109,329

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: วธ.จัดตั้งบาตรออกพรรษา-ทอดกฐิน

วธ.จัดตั้งบาตรออกพรรษา-ทอดกฐิน

สืบสานวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ได้มอบหมายนโยบายให้กรมการศาสนา ใช้มิติศาสนาสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย ขณะนี้ได้รับรายงานจากนายกฤษฎพงษ์ ศรี อธิบดีกรมการศาสนา ว่า ช่วงวันออกพรรษา วันที่ 27 ค.ค.นี้ กรมการศาสนาได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมกันทำบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ได้แก่ การร่วมกันตั้งบาตรเทโวโรหณะ ในวันที่ 28 ค.ค. และช่วงระหว่างวันที่ 28 ค.ค.2558 จนถึงวันที่ 25 พ.ย.2558 ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศนอกจากจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้ว ยังส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่ยอมรับของนานาชาติ

“การรณรงค์สืบทอดประเพณีถวายกฐินปีนี้ให้เน้นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามประเพณี การรักษาศีล ปราศจากของมีนเมา มหรสพที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจารีตประเพณี การสมโภชจะใช้วิถีวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย การแสดงพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น และรณรงค์เรื่องของการยิ้ม การไหว้ การต้อนรับ การดูแลรักษาเกียรติของความเป็นไทย ที่มีให้กับผู้ที่เป็นเจ้าภาพถวายกฐิน โดยขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้ร่วมกันคิดป้ายรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกัน

ตั้งบาตรเทโวโรหณะ และทอดกฐินโดยพร้อมเพรียงกัน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าว

นายกฤษฎพงษ์กล่าวว่า การทอดกฐินปีนี้ กรมการศาสนาขอความร่วมมือไปยังวัดที่ได้รับผ้ากฐินสืบทอดการประดับธงกฐินเครื่องหมายแสดงให้รู้ว่าวัดนี้ได้รับผ้ากฐินแล้วมี 4 แบบ คือ ธงจระเข้ ธงนางมัจฉา ธงตะขาบ และธงเต่า

สำหรับความหมายนั้น 1.ธงจระเข้ หมายถึง ความโลภ (ปากใหญ่กินไม่อิ่ม) ใช้ประดับในการห้ามิदानานว่าเศรษฐกิจเกิดเป็นจระเข้ว่ายน้ำตามขบวนกฐินจนขาดใจตาย 2.ธงนางมัจฉา หมายถึง ความหลง (เสน่ห์แห่งความงามที่ชวนหลงใหล) ใช้ประดับงานพิธีถวายผ้ากฐินเป็นตัวแทนหญิงสาว ตามความเชื่อที่ว่าอันสงส์จากการถวายผ้าแก่ภิกษุสงฆ์จะมีรูปงาม 3.ธงตะขาบ หมายถึงความโกรธ (พิษที่แผ่รื้อนเหมือนความโกรธที่แผดเผาจิต) ใช้ประดับเพื่อแจ้งว่า วัดนี้มีคนมาของกฐินแล้ว ให้ผู้จะมาปวารณาทอดกฐินผ่าน ไปวัดอื่นเลย ไม่ต้องเสียเวลามาถาม และ 4.ธงเต่า หมายถึง สติ (การระวังรักษาอายตนะทั้ง 6 จุดเต่าที่คอวัยชะฮอนในกระดอง) ใช้ประดับเพื่อแจ้งว่า วัดนี้ทอดกฐินเรียบร้อยแล้ว จะปลดลงในวันเพ็ญเดือน 12